



ฉบับที่ 32/2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

## ความคืบหน้าการใช้จ่ายวงเงินสิทธิในโครงการเราชนะของประชาชนและ การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายวงเงินสิทธิใน  
โครงการเราชนะของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กลุ่มผู้ถือบัตรฯ) ที่ได้รับการ โอนวงเงินสิทธิเมื่อวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มียอดการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสม  
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วมากกว่า 6,400 ล้านบาท

โฆษกกระทรวงการคลังเน้นย้ำสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม  
และร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทางเว็บไซต์ [www.คนละครึ่ง.com](http://www.คนละครึ่ง.com) หรือ  
ติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) สำหรับผู้ให้บริการรายย่อยที่มีสถาน  
ประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้หรือบริการขนส่งสาธารณะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะ  
ได้ทางเว็บไซต์ [www.เราชนะ.com](http://www.เราชนะ.com) หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย โดยจะมีการแจ้งผลการสมัครเข้าร่วม  
โครงการผ่านข้อความสั้น (SMS) ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ  
สามารถดาวน์โหลด (Download) และยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน (User Verification) บนแอปพลิเคชัน “ลุงเงิน” เพื่อใช้  
เป็นช่องทางในการรับชำระค่าสินค้าและบริการต่อไป จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ประกอบการ  
ร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจสอบแล้วประมาณ 9 แสนรายที่พร้อม  
รองรับการใช้จ่ายวงเงินสิทธิของประชาชนที่ได้รับสิทธิจากโครงการเราชนะ

สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป้าดัง” และกลุ่มประชาชน  
ที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ [www.เราชนะ.com](http://www.เราชนะ.com) สามารถเริ่มตรวจสอบการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์  
[www.เราชนะ.com](http://www.เราชนะ.com) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป ซึ่งจะมีการทยอยประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติตามลำดับของวันที่  
ลงทะเบียน ทั้งนี้ ประชาชนที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดง  
ความประสงค์ขอทบทวนสิทธิได้ทางเว็บไซต์ [www.เราชนะ.com](http://www.เราชนะ.com) ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2564 และ  
สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ทางเว็บไซต์เดียวกัน และสำหรับกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนทาง  
เว็บไซต์ [www.เราชนะ.com](http://www.เราชนะ.com) แล้วแต่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนสถานะ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” ซึ่งอาจ  
เกิดจากความผิดพลาดในการกรอกเลขประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง  
(ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด สามารถลงทะเบียนใหม่ทางเว็บไซต์ [www.เราชนะ.com](http://www.เราชนะ.com) ได้ทันทีหลังจากได้รับ  
SMS แจ้งเตือนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จากข้อมูลล่าสุด มีประชาชนที่สนใจลงทะเบียนทางเว็บไซต์  
[www.เราชนะ.com](http://www.เราชนะ.com) แล้วมากกว่า 10.4 ล้านคน

ทั้งนี้ที่ผ่านมากกระทรวงการคลังพบว่ามีประชาชนหรือร้านค้าที่ใช้จ่ายวงเงินสิทธิผิดวัตถุประสงค์ของโครงการเราชนะซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการติดตามตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายในประเด็นดังกล่าวแล้ว หากตรวจสอบพบว่ามีกรกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้แอปพลิเคชันของร้านค้าตลอดจนการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที และอาจดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนรักษาสิทธิของตนเอง และขอให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการสามารถแจ้งเบาะแสรวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการเราชนะทางไปรษณีย์มาได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Account) [wewin@fpo.go.th](mailto:wewin@fpo.go.th)

---

**สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง**

โทร. 02273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

**Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)**

โทร. 021111144